

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๓๖



ก.ว.ค. 15.7
13 มี.ค. 67
14.๒๐พ.

สลด. (eMail)

ส่ง : ก.ว.ค.

รับที่ : ๕3163/67

13 มี.ค. 2567 เวลา 14.15 น.



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๕๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ในการทบทวนและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป. ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ทั้งนี้ ในเบื้องต้นคณะกรรมการรัฐมนตรีอาจมีมติมอบหมายนโยบายหรือยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่เห็นสมควรให้สำนักงาน ป.ย.ป. ดำเนินการขับเคลื่อนภายในระยะเวลา ๑ ปีในคราวเดียวกัน เพื่อสามารถนำสู่การทบทวนและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งจะสนับสนุนให้การกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน ป.ย.ป. มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ระบุว่า โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ มีร้อยละ ๙.๓๗ จาก (ร่าง) ข้อเสนอโครงการฯ ทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนน้อย อาจส่งผลให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์สำคัญได้โดยเร็ว ดังนั้น สศช. อาจพิจารณาทบทวนการกำหนดรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการในการพิจารณาข้อเสนอโครงการสำคัญของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาโครงการสำคัญ และกรอบการจัดทำรายละเอียดข้อมูลข้อเสนอโครงการสำคัญดังกล่าวควรเป็นรูปแบบเดียวกับกรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณกับสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นการลดภาระของหน่วยงาน

๓. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในหัวข้อที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดกรอบการประเมินหน่วยงานของรัฐที่สะท้อนการถ่ายทอดระดับเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนระดับ ๒ และแผนระดับ ๓ แล้ว ซึ่งตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ อีกทั้งตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีค่าเป้าหมายชัดเจน หน่วยงานของรัฐจึงกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานโดยตรง ซึ่งดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการกำกับและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่มีปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธาน และผู้แทนของหน่วยงานกลาง (สศช. สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมเป็นกรรมการ ดังนั้น สำนักงาน ก.พ.ร.

/จึงเห็นควร...

จึงเห็นควรให้หน่วยงานของรัฐใช้ตัวชี้วัดตามแผนข้างต้นเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการประจำปีให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่งผลให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพโดยไม่เป็นภาระแก่หน่วยงาน

๔. กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงานของรัฐ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้วางนโยบายแนวทางการตรวจสอบ และกำหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลประจำปี โดยใช้ข้อมูลของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ของ ๑๔๐ เป้าหมาย รวมทั้งข้อมูลสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จากรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี (รายงานประจำปี) มาประกอบการกำหนดประเด็นการตรวจติดตามแล้ว และในการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ได้รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ eMENSCR แล้ว โดยเป็นการรายงานผลของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ ค.ต.ป. กำหนด ทั้งนี้ ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eMENSCR เพื่อหาช่องว่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (Gap) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานนั้น สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สามารถดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามที่มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอ่อนฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระบบราชการ ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๔๐ (วรรณมาศ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th